

TIN GIÁO HỘI

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỬI ĐẠI HỘI THỨ 40 CỦA TỔ CHỨC FAO

ROMA. ĐTC kêu gọi cộng đồng quốc tế ý thức về quyền của mỗi người được giải thoát khỏi nghèo đói và điều này tùy thuộc nghĩa vụ của toàn thể gia đình nhân loại trợ giúp những người túng thiếu.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Đại hội lần thứ 40 của tổ chức Lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, khai diễn sáng 3-7-2017 tại Roma, và được ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên đọc. ĐHY cho biết ĐTC lấy làm tiếc vì không thể đến khai mạc Đại hội này, nhưng ngài hứa viếng thăm tổ chức FAO vào ngày 16-10 tới đây, nhân Ngày Thế giới về lương thực, đáp lời mời của Ông Tổng thư ký José Graciano da Silva của tổ chức này,

Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến những nguyên nhân gây ra nghèo đói tại một số miền trên thế giới, trong đó một phần lớn là hậu quả của những quyết định cụ thể của con người, ĐTC cũng lấy làm tiếc vì các ngân khoản trợ giúp phát triển cho các nước nghèo trên thế giới ngày càng giảm sút. Ngài viết:

"Khi một nước không có khả năng cung cấp những câu trả lời thích hợp vì mức độ phát triển của nước ấy, và những hoàn cảnh nghèo đói, thay đổi khí hậu hoặc tình trạng bất an không cho phép, thì tổ chức FAO và các tổ chức liên chính phủ khác cần phải có thể can thiệp đặc biệt và có những hành động liên đới thích đáng. Vì các tài nguyên mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta là để dành cho tất cả mọi người, do đó có một nhu cầu cấp thiết về tình liên đới, coi đây là tiêu chuẩn hướng dẫn mọi hình thức cộng tác trong các tương quan quốc tế".

ĐTC cũng cho biết ngài muốn đóng góp tượng trưng cho Chương trình của tổ chức FAO nhằm cung cấp hạt giống cho các gia đình nông dân ở những vùng đang chịu hậu quả của xung đột và hạn hán. Cử chỉ này được thêm vào hoạt động mà Giáo Hội tiếp tục thi hành, phù hợp với ơn gọi của mình là đứng cạnh những người nghèo trên thế giới và đồng hành với quyết tâm thực sự của tất cả mọi người nhằm giúp đỡ người nghèo".

Sau cùng, ĐTC khẳng định rằng: "Tôi hy vọng các khóa họp của Đại hội thứ 40 của tổ chức Lương nông quốc tế có thể mang lại động lực mới cho tổ chức này và mang lại những câu trả lời thực tiễn mà hàng triệu anh chị em chúng ta đang cần và mong ước. Vì họ thấy các hoạt động của tổ chức FAO không phải như một đóng góp chuyên môn để gia tăng nguồn tài nguyên và phân phát thành quả của các công tác sản xuất, nhưng còn là một dấu chỉ cụ thể và đặc biệt nói

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: thongtincdanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com

Đặc trách trang nhà <http://www.cddmmtanaheim.org> • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org

lên tinh huynh đệ giúp họ nhìn về tương lai với niềm tin thác" (SD 3-7-2017)

Thánh giá bị đập phá, Đan sĩ Thiên An bị hành hung

Vào sáng ngày 28/6/2017, có khoảng 100 an ninh, công an và côn đồ đến Đan viện Thiên An ở xã Thủy Bằng, Huế đập phá và hành hung các tu sĩ trong lúc họ dựng thập tự giá. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi kể lại vụ việc đã xảy ra với RFA như sau:

"Khoảng 8 giờ sáng hơn, lúc đó Cha Bê trên dẫn một số soeur đến thăm ra về thì bên an ninh, công an xã, công an huyện, công an tỉnh, xã đội, phụ nữ và một số côn đồ được thuê đến đập thánh giá, hạ xuống, không cho dựng. Nhưng các thầy kiên quyết ôm thánh giá. Những người này nắm tóc, xé áo lôi các thầy ra. Các thầy chống cự thì bị đập luôn. Có hai thầy bị đánh bầm đen mắt. Chúng tôi thấy khủng khiếp quá!"

Sau khi vụ hành hung diễn ra, một số chốt cảnh sát giao thông đã được dựng lên ngay trên đoạn đường dẫn vào Đan viện Thiên An. Các tu sĩ bị tịch thu xe gắn máy khi họ muốn ra khỏi đan viện.

Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi cho biết công an đã lập biên bản về những gì vừa xảy ra vào sáng ngày 28 tháng 6 với những người đến đập phá thánh giá, nhưng các tu sĩ của Đan viện Thiên An không được yêu cầu tham gia tường thuật vụ việc. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi khẳng định với Đài Á Châu Tự Do nhận diện được những công an cốt cán từ cấp xã đến cấp tỉnh tham gia vụ đập phá và hành hung:

"Tôi nhận diện cả tên và chức vụ: Trưởng Công an xã là Thượng úy Võ Trọng Nhơn. Phó Công an xã là Đại úy Dương Văn Hiếu. Công an bên tỉnh có ông Trần Công Quý. Công an huyện có ông Minh. Biết bao nhiêu công an mà kẻ nhưng họ mặc thường phục hết. Mình biết vì họ lên làm việc với mình nhiều rồi. Chỉ cần nhìn thì biết họ là công an."

Trả lời câu hỏi của chúng tôi liên quan đến đơn thư mà Đan viện Thiên An gửi đến Chính quyền Thừa Thiên-Huế cùng cơ quan báo đài để phản đối cũng như yêu cầu đính chính thông tin họ đã loan đi "một số đối tượng xấu trong trong Đan viện Thiên An tàn phá rừng thông đặc dụng để lấn chiếm trái phép", Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi nói rằng các cơ quan truyền thông không hồi đáp và cũng không đính chính theo yêu cầu của Đan viện Thiên An. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế gửi thông báo xác nhận tình đã nhận được những văn bản đơn thư và hẹn dần xếp làm việc với Đan viện trong tháng 8 tới đây.

Trong thời gian chờ đợi làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đan viện Thiên An tiếp tục công việc chỉnh trang vườn tược, san ủi làm đường trên phần diện tích tích của đan viện.

Đan viện Thiên An cho biết công việc họ đang làm không bị gây cản trở từ phía chính quyền. Tuy nhiên, 3 lần thánh giá của Đan viện Thiên An được dựng lên trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017 thì cả 3 lần đều bị an ninh, công an và côn đồ đến đập phá.

xin đọc các tin trên Website: vncatholic.net



CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM • NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2017

CN XIV TN / A

Bài đọc 1: (Dc 9:9-10). Bài đọc 2: (Rm 8:9,11-13). Tin Mừng : (Mt 11:25-30)

SỨC MẠNH NỘI TÂM

Thánh Phanxicô Salêsiô có bản tính rất nóng nảy, họ hàng bạn bè ai cũng biết thế

Một hôm có người đến Tòa Giám Mục Annecy để thăm thánh nhân. Trong câu chuyện trao đổi hai bên, ông ta nhiều lần lớn tiếng cãi vã, đấm bàn đấm ghế, chỉ trích phê bình và mắng nhiếc thánh nhân thậm tệ. Thế nhưng, thánh Phanxicô vẫn cứ thình lạng ngồi nghe, thình thoảng lại nhã nhặn mời ông khách uống trà, hút thuốc. Trước những câu nói xấc láo nặng nề, thánh nhân vẫn đáp lại bằng những lời lẽ hết sức dịu dàng, khiến ông khách bắt đầu cảm thấy thẹn thùng rồi từ từ rút lui.

Người anh của thánh nhân ngồi ở phòng sau chăm chú theo dõi câu chuyện giữa hai bên. Khi người khách vừa ra khỏi cổng, ông phóng ngay sang phòng thánh nhân và lạ thay, thánh nhân vẫn tươi cười bình tĩnh. Ông liền nói: " Này chú, xưa nay chú nóng tính như lửa, sao độ rày lại hiền từ nhin nhục đến thế? Tôi ở phòng sau nghe lão ta nói mà sốt ruột lộn gan, muốn nhào ra đánh cho hấn một trận."

Thánh nhân trả lời: " Ai cũng có máu Adong cả. Em cũng bực tức và giận lắm, nhưng em cố gắng theo gương Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cứ mỗi dịp như vậy, em lại tập thêm được một chút ít khi tự bảo với mình: Này hỡi Phanxicô, hãy đầy kỹ vung, đừng mở, đừng nói gì hết! Cuối cùng em thấy rằng: lấy một giọt mật, bắt được cả bầy ruồi; chứ lấy cả thùng giấm, chẳng bắt được con nào." (Những Người Lữ Khách Trên Đường Hy Vọng)

Bài học" Hiền lành và khiêm nhường trong lòng " mà thánh Phanxicô học được nơi Đức Giêsu đã chứng tỏ ách của Chúa trao thì êm (Xin xem tiếp trang sau)

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI

Thứ Ba 11-07-2017	Kinh nguyện	6:30PM
	Thánh Lễ	7:00PM
Thứ Bảy 15-07-2017		6:30PM

Dâng Của Lễ

Thứ Bảy 15/07/2017: Dòng Ba Đa Minh
Thứ Bảy 22/07/2017: Phụng Vụ Thánh Đường

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước
\$25,066.69 và 29 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử

Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.

GIÁO XỨ CHÚNG TA SẼ CÓ CHA CHÁNH XỨ MỚI VÀO NGÀY 31 THÁNG 7. TẠ ƠN CHÚA

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH

Huynh Đoàn Đa Minh Cộng Đoàn Mừng Kính THÁNH TÔ MA TOÁN Tử Đạo Quan Thầy Huynh Đoàn

KÍNH MỜI QUÝ ĐOÀN VIÊN THAM DỰ.

Thứ Bảy ngày 15 tháng 7 năm 2017
Thời gian lúc 3 giờ chiều tại phòng Bethany
Chương trình học hỏi về Thánh Tôma Toán do Liên Huynh hướng dẫn
Tĩnh Tâm do Cha Trịnh Ngọc Danh giảng thuyết

Kính mời quý Đoàn Viên tham dự đông đủ
TM. Ban phục vụ Huynh Đoàn Kính Mời

SỨC MẠNH NỘI TÂM

Tiếp Theo

ái, gánh của Ngài thì nhẹ nhàng. Ngược lại cái ách nơi người khách của thánh nhân thì lại nặng nề! Thực hành được bài học hiền lành và khiêm nhường của Chúa, thánh nhân tìm thấy được sự bình thản, an vui trong tâm hồn bằng lòng nhân ái yêu thương. Bài học mà Đức Giêsu muốn chúng ta học là nhịn nhục, khiêm tốn tiếp nhận tha nhân trong tình thương vì Chúa.

Người khiêm nhường như đã hạ mình xuống sát đất chẳng còn chỗ để ngã xuống nữa. Ngược lại, người kiêu ngạo như cố vươn lên tháp cao nên rất dễ ngã xuống nặng nề! Ông khách của thánh nhân cố vươn lên cao bằng cái tôi ngạo mạn và ông đã vấp ngã trong ân hận tủi nhục.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã kêu gọi: “ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng.” Ách của Chúa là Nước Trời, là giới răn của Chúa, là Tin Mừng, là giáo huấn của Ngài chứ không phải những yêu sách, đòi buộc của lề Luật Do Thái. Đức Giêsu đã giải thoát khỏi ách lề luật và đem chúng ta đến Ngài bằng luật yêu thương như thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Rôma: “ Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn lề luật vậy.”(Rm 13:10)

Trước khi kêu gọi các môn đệ học “ Hiền lành và Khiêm nhường”, Đức Giêsu đã cho các ông biết Ngài là Đấng nào. Ngài không phải là một con người tầm thường như bao người khác; nhưng là Con của Chúa Cha. Ngài có dư thừa sự cao trọng và quyền phép: “ Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người con và kẻ mà người Con mặc khải cho.”(Mt 11:27) Vì vâng theo ý Chúa Cha và vì yêu thương con người, Đức Giêsu đã chấp nhận xuống thế gian mang thân phận con người. Ngài luôn tha thứ cho những người tội lỗi biết sám hối như Maria Mácđala, như Da-kêu.. và tha thứ cho những người ganh ghét, si nhục Ngài. Là Thiên Chúa Tình yêu, Đức Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, vì thế Ngài cũng muốn chúng ta học lấy gương sống của Ngài. Yêu Chúa và yêu người đã làm cho

cái ách nơi tâm hồn trở nên êm ái và nhẹ nhàng.

Kiêu ngạo và vô cảm làm cho đời sống trở nên nặng nề với chính mình và với người khác; ngược lại, khiêm nhường làm cho người khác nguôi giận và đem lại điều tốt đẹp nhất.

LM Trịnh Ngọc Danh

VƯỜN CẦU NGUYỆN

Tháng 07 tuần thứ 3 cầu cho
ƠN GỌI

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

Quý Thầy trong cộng đoàn luôn vững tin trong ơn gọi, Và cầu cho các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa cho cánh đồng truyền giáo. Ơn Thiên Triệu luôn luôn nở mạnh và phát triển trên Thế Giới.



GIAO XỬ GARAGE SALE

Giáo Xứ có garage sale vào 2 ngày 26 và 27 tháng 8. Rất mong Cộng Đoàn Dân Chúa ủng hộ các quần áo và đồ dùng còn sài được, xin mang đến cho giáo xứ vào thứ sáu ngày 25 tháng 8

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 2016-2017

ĐỢT THỨ 16: 7/08/2017:

AC Nguyễn Bình	\$100.00
Tổng cộng 16 đợt:	\$15,255.00

❖ Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà

www.cddmmtanaheim.org

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tịch:	A. Nguyễn Năng Chí	714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:	A. Lâm Tùng Sơn	714-204-7941
Phó CT Ngoại Vụ:	A. Dương Hưng Tony	714-983-2521
Tổng Thư Ký	C. Phan Bích Huyền	714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ	C. Trần Thị Thanh	714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:	A. Nguyễn Công Huy	714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ	A. Đỗ Minh Tuấn	714-254-0423
PT Tổng Thư Ký	A. Lê Thanh Quang	714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:	C. Lê Thị Thái	714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIẢI TỘI

Thứ Tư 5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 & Lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D (cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ.

(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toàn & Chị Anna 714-280-6554

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:

Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC. 714-956-3110 x 120
Trao Minh Thánh Chúa: Xin liên lạc ban Thường Vụ

Cộng Đoàn

Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh

714-776-0075

Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền

714-414-3918

Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn

714-249-0502

Giúp Lễ: Paul Lâm

714-579-5857

Phụ Huynh Học Sinh:

Chị Anne Marie Nguyễn

714-260-3081

Thiếu Nhi Thánh Thể:

Trường Nguyễn Ann

714-422-8572

Ca Đoàn Hương Việt:

Anh Nguyễn Ngọc Diệp

909-595-5237

ĐỒI PHIẾU ĐI CHỢ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho cộng đoàn và cho hội CBMCG. Xin vui lòng liên lạc:

Chị Chín.....	(714) 745-8821
Chị Thắm.....	(714) 632-5786
Chị Quỳnh.....	(714) 530-1623
Chị Thục.....	(657) 345-0682
Chị Hồng.....	(714) 926-3400

THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ

Trường Việt ngữ Phan Bội Châu Thông báo Lịch Ghi Danh năm học 2017-2018

Xin quý Phụ Huynh ghi danh cho con, em vào ba ngày thứ bảy:

* 05/08; 12/08 và 26/08/2017

* từ 2:00 PM - 5:00PM

* tại phòng B.

Xin chân thành cảm ơn.

THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

1. Giáo Lý Dư Tòng: Nếu anh chị em nào muốn tìm hiểu về Đạo Công Giáo, xin mời đến Phòng F vào Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017 từ 4:30 PM – 6:00 PM để gặp Ban Hướng Dẫn hoặc liên lạc với Anh Sơn 714-728-2657 để tìm hiểu trước khi đến.

2. Giáo Lý Trẻ Em: Sẽ nhận ghi danh cho niên học 2017-2018 vào Thứ Bảy mùng 5, 12 và 26 Tháng Tám từ 2:00 PM – 5:00 PM tại Phòng B. Em nào học Lớp Rửa Lễ Lần Đầu 2 xin phụ huynh mang theo bản sao của Chứng Chỉ Rửa Tội, và Thêm Sức 2, xin mang theo bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội và Rửa Lễ Lần Đầu.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp xếp thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào Chúa Nhật ngày 30-7-2017 lúc 7:45AM, tại phòng E để chuẩn bị mừng Lễ bổn mạng và các sinh hoạt của cộng đoàn trong những tháng tới.

LỜI HAY Ý ĐẸP

Hỡi tội nhân, bất kỳ bạn là ai, đã sống nhiều năm trong đàng tội, đã lún sâu vào sự dữ, nhưng xin đừng ngã lòng. Để khích lệ bạn tin tưởng vững mạnh hơn, Thiên Chúa đã ban cho bạn một vị trung gian. Bằng những lời thỉnh cầu, vị ấy xin được tất cả những gì Ngài muốn. Vậy bạn hãy chạy đến cùng Đức Maria, và bạn sẽ được cứu độ. (Thánh Bernard)